

สรุปผลการบริหารโครงการการประชุมประสานงาน ศรภ. และครูแกนนำคุณภาพ

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

หลักการและเหตุผล

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๐ (๓) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดมีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาและนอกระบบการศึกษาและมุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำภาคราชการให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นำและมีสมรรถนะในด้านการจัดการที่ดี สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ได้นำนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาที่กำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศรวมทั้งการส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม โดยมีเป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ และได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องและควรได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นเครือข่ายทางการศึกษา จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑. การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความสำคัญในหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนามาแล้ว จำนวน ๔ รุ่น ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา จึงควรมีการจัดสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูง ๒. นโยบายการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลัก SMART Planning ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ปัจจุบันมีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กหลายแห่งที่นำหลัก SMART Planning ไปใช้และประสบผลสำเร็จได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนจึงควรจัดการความรู้ : ผู้บริหาร

สถานศึกษาขนาดเล็กที่พัฒนาคุณภาพ โดยใช้หลัก SMART Planning เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ๓. นโยบายการสร้างเสถียรภาพหรือขยายการพัฒนาการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายครูแกนนำคุณภาพ สารระ การเรียนรู้ภาษาไทยทุกภูมิภาค ซึ่งควรนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลในการนำไปพัฒนาการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในสถานศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : เครือข่ายครูแกนนำคุณภาพ สารการเรียนรู้ภาษาไทย นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้จัดกิจกรรมพัฒนาการ บริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมนักเรียน โดยร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับต้นให้กับ บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายดำเนินการ กิจกรรมที่ ๓ นโยบายการสร้างเสถียรภาพหรือขยายการพัฒนาการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายครูแกนนำคุณภาพ สารการเรียนรู้ภาษาไทยทุกภูมิภาค ซึ่งควรนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลในการนำไปพัฒนา การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในสถานศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : เครือข่ายครูแกนนำคุณภาพ สารการเรียนรู้ภาษาไทย ในการดำเนินการครั้งนี้เป็นการประชุมวางแผน การดำเนินงานร่วมกับผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๓ ผู้บริหารและผู้แทนครูโรงเรียนแกนนำ เครือข่ายคุณภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทราบวัตถุประสงค์และแนวคิดในการจัดนิทรรศการ
๒. เพื่อทราบแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด นิทรรศการ
๓. เพื่อกำหนดวัน เวลา ในการจัดนิทรรศการ
๔. เพื่อได้รูปแบบในการจัดนิทรรศการ

เป้าหมาย

ได้แนวทางในการจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๓ รูปแบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนด รูปแบบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : เครือข่ายครูแกนนำคุณภาพ สารการเรียนรู้ภาษาไทย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ขออนุมัติจัดกิจกรรมพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย
๒. แต่งตั้งคณะทำงานการประชุมชี้แจงผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ และ ครูแกนนำคุณภาพ

๓. แต่งตั้งคณะทำงานประชุมชี้แจงผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ และครูแกนนำคุณภาพ
๔. ประชุมคณะทำงาน (หนังสือเชิญ วาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารการประชุม)
๕. ประสานผู้เข้าร่วมประชุม (จัดทำหนังสือเชิญ เอกสารประกอบ จัดส่ง)
๖. ติดต่อประสานงานจองสถานที่ ห้องประชุม ห้องพัก อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และโสตทัศนูปกรณ์
๗. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการฯ
๘. ยืมเงินอุดหนุนราชการ
๙. เบิก-ยืมวัสดุอุปกรณ์
๑๐. ดำเนินการประชุมประชุมชี้แจงผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๓ และครูแกนนำคุณภาพ
๑๑. จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการผู้เข้าประชุมและค่าใช้จ่ายในการประชุม (อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
๑๒. จัดทำสรุปผลการประชุมเสนอผู้บริหาร
๑๓. ส่งใช้เงินยืมอุดหนุนราชการ

ระยะเวลาและสถานที่การประชุม

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ

ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕,๖๐๗.๕๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบห้าสตางค์) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๑๒,๕๕๗.๕๕ บาท ค่าอาหาร ๙,๙๐๐ บาท และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓,๑๕๐ บาท

ผลการประชุม

ในการประชุมได้ระดมความคิด

- กำหนดวันจัดนิทรรศการในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องพุทธรักษา

- การมอบโล่ขอให้เรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน ผอ. ศธก. ๑ - ๑๓ ร่วมเป็นเกียรติ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูสอนภาษาไทยสังกัด สพป. และสังกัด สข. ในพื้นที่ใกล้เคียง กับ สคปศ. ศึกษาพิเศษฯ ข้าราชการครูผู้สนใจ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการสำหรับ คณะศธก. และครูแกนนำ สคปศ. จะดำเนินการโอนเงินงบประมาณให้เบิกจ่ายกับ ศธก. เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าวัสดุ

รายละเอียดการจัดนิทรรศการ

โรงเรียน/ศธภ.	Best Practices	รูปแบบ
โรงเรียนบ้านปงสนุก อ. เมือง จ. ลำปาง/ศธภ. ๑ เชียงใหม่	การเรียนการสอนภาษาไทยสู่ ความเป็นเลิศ ๘ ชั้นตอน	๑. นิทรรศการผลงานครูและนักเรียน ด้านสื่อการสอน ๒. การนำเสนอการพัฒนาการอ่านการเขียน ๘ ชั้นตอน ๓. สาธิตการสอน ๔. แผ่นพับ ๘ ชั้นตอน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก/ศธภ. ๒ พิษณุโลก	การเขียนคำที่มีตัวสะกด - แบบฝึกทักษะ ๘ เล่ม	- จัดนิทรรศการ - สาธิตการสอน
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อ. เมือง จ.ชัยนาท/ ศธภ. ๓ ลพบุรี	นวัตกรรมรูปแบบการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ	๑. นำเสนอด้วยโปรแกรม power point ๒. ไวเนียว ๓. สาธิตการใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๔. สาธิตการผลิตสื่อ การสอน ๕. การแจกลูกสะกดคำ
โรงเรียนวัดทองรวมมิตร ต. หนองย่างเสือ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี /ศธภ. ๔ ปทุมธานี	เกมส์การศึกษาพัฒนา การเรียนรู้ - เนื้อหา ป. ๑ - ป. ๖ มาสร้างเกมส์ตามตัวชีวิต ในเนื้อหาที่ยาก - เน้นคุณธรรม จริยธรรม	๑. สาธิตในสถานที่ ๒. นำเสนอในห้อง ๓. มอบสื่อ ๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนคลองขวาง ต. ท่ากุ่ม อ. เมือง จ. ตราด /ศธภ. ๕ ชลบุรี	การจัดกิจกรรมรักการอ่าน	๑. จัดนิทรรศการ ๒. ให้ทดลองทำสื่อ - เลือก - นั่งทำ
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี/ศธภ. ๖ ราชบุรี	อ่านคล่องเขียนคล่องด้วย อาชยาน	สาธิตการผลิตสื่อ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี ต. หนองฮี อ. หนองฮี จ. ร้อยเอ็ด/ศธภ. ๗ อุตรดิตถ์		๑. แบบฝึกทักษะ ป. ๑ - ป. ๖ ๒. สาธิตการใช้แบบฝึก
โรงเรียนเสนาณรงค์ ต. โปธิ์กลาง อ. เมือง จ. นครราชสีมา/ ศธภ. ๘ นครราชสีมา	พัฒนาทักษะการคิดและ การเขียน	- สื่อนวัตกรรมที่เป็นรูปเล่ม - พัฒนาทักษะการคิด การเขียน

โรงเรียน/ศธภ.	Best Practices	รูปแบบ
โรงเรียนบ้านคำขวาง ต. คำขวาง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี/ ศธภ. ๙ อุบลราชธานี	การพัฒนาการอ่านสำหรับ นักเรียนที่เรียนรู้ช้า ป. ๑	๑. นิทรรศการแห้ง ๒. ใวนิวล้อเลื่อน ๓. CAI ๔. โปสเตอร์ ๕. สาธิตการใช้สื่อ
โรงเรียนบ้านพรจำปา ต. เทพกระษัตริ อ. ถกลาง จ.ภูเก็ต /ศธภ. ๑๐ ภูเก็ต		- นิทรรศการ มีแบบฝึก ๔ กลุ่ม ไฟเขียว แดง เหลือง ไฟกระพริบ (CLD) - ขอเด็ก LD ๕ คน (เด็กเรียนร่วม)
โรงเรียนวัดหนองบัว อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช /ศธภ. ๑๑ สงขลา	การอ่านจับใจความโดยใช้ หนังสือจับใจความ	- หนังสือผลงานครูและนักเรียน - ฝึกการทำหนังสืออ่านจับใจความ - แบบฝึกการเขียนสะกดคำแลการคิดวิเคราะห์
โรงเรียนบ้านนาดา ต. รือเสาะ อ. รือเสาะ จ.นราธิวาส /ศธภ. ๑๒ ยะลา	๓๕๐ ชม. อ่านออกเขียนได้	นิทรรศการ - นำสื่อ CAI ขั้นตอนการสอนให้ผู้เข้าชมงาน - ใวนิว - สื่อรูปเล่ม - ห้องเรียนจำลองไม่เกิน ๑๐ คน
โรงเรียนพระยาประเสริฐ สุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กทม. /ศธภ. ๑๓ กทม.	การพัฒนาการอ่านเขียนทั้ง ระบบโดยใช้ Right to Play	- นำเสนอด้วยโปรแกรม power point - สื่อ แบบฝึกการคัดกรอง ปรับพฤติกรรม เสนอ ผลงาน วัดและประเมินผลการผลิตสื่อเล่มเล็ก สอนแบบ Right to Play - เสนอนวัตกรรม สาธิตการจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อ

ภาพกิจกรรมการประชุม
ชี้แจงผู้ประสานงาน ศธภ. ๑ - ๑๓ และครูแกนนำคุณภาพ
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ อาคาร จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา



นายเจตนา อินทวัฒน์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ประธานพิธีเปิด / กล่าวต้อนรับ



นางชติญา หิรัญคุปต์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
ดำเนินการประชุม



การประชุมและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในการวางแผนการจัดงานนิทรรศการฯ



คณะทำงานกลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย

รายชื่อผู้ประชุมจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๓
การประชุมชี้แจงและวางแผนการจัดนิทรรศการ
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายจีรศักดิ์ แก้วโก	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ เชียงใหม่	
๒	นางวัชรินทร์ แพรแก้ว	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พิษณุโลก	
๓	นางสาวอัญชลี ศรีโสภากา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ลพบุรี	
๔	นางสาวอัญชลี เกิดเรือง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ ปทุมธานี	
๕	นายเกื้อกูล ดีประสงค์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ ชลบุรี	
๖	นางไพจิตร นาคแย้ม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ราชบุรี	
๗	นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ อุตรดิตถ์	
๘	นายวิชัย ชัยโกศล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ นครราชสีมา	
๙	นางอัจฉริยา ชุมนุ่ม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ อุบลราชธานี	
๑๐	นายเจน แผลงเดชา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ภูเก็ต	
๑๑	นายณชดล เจริญกุล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ สงขลา	
๑๒	นายธนรัช พรหมเลข	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ยะลา	
๑๓	นายวิชัย ผกผ่า	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร	
๑๔	นายวิทยา ฉินศิริกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร	
๑๕	นางสาวศุภาลัย ชูเชื้อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร	

รายชื่อครูแกนนำคุณภาพ
การประชุมชี้แจงและวางแผนการจัดนิทรรศการ
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางจันทร์จิรา ตูลาสีบ	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปงสนุก	ศธภ.๑
๒	นางภัทริยา ยิ้มแย้ม	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านใหม่	ศธภ.๒
๓	นางกันยา ขำระหงษ์	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านใหม่	ศธภ.๒
๔	นายปริญ อินทโชติ	ครู โรงเรียนวัดบ้านใหม่	ศธภ.๒
๕	นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท	ศธภ.๓
๖	นางบรรจง มณฑา	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท	ศธภ.๓
๗	นางกาหลง ทวีลาภภิมรย์สุข	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร	ศธภ.๔
๘	นางอัจฉรา ศรีนาราง	ครู คศ.๓ แทนผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวาง	ศธภ.๕
๙	นางกัญญา มุสิกกา	ครู คศ.๓ โรงเรียนคลองขวาง	ศธภ.๕
๑๐	นายณภณท์ ใจสุทธิ	ครู คศ.๒ โรงเรียนคลองขวาง	ศธภ.๕
๑๑	นางรพี โกมลนุสิต	รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี	ศธภ.๖
๑๒	นางนิสา น้อยเจริญ	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี	ศธภ.๖
๑๓	นายประยงค์ รักษา	ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี (ถาวรวิทยาคม)	ศธภ.๗
๑๔	นางศุภลักษณ์ บุญประโคน	ครูชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเสนาฯเคราะห์	ศธภ.๘
๑๕	นางอรทัย แถวไธสง	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเสนาฯเคราะห์	ศธภ.๘
๑๖	ดร.วุฒิสักดิ์ วงศาสุข	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำขวาง	ศธภ.๙
๑๗	นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคำขวาง	ศธภ.๙
๑๘	นางอิมใจ เสียงเอก	ครูชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจำปา	ศธภ.๑๐

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑๙	นางอาภรณ์ เจริญวิวัฒน์ภักดี	ครู ค.ศ.๓ โรงเรียนบ้านพรุจำปา	ศธภ.๑๐
๒๐	นางชฎามาศ กิจวิจารณ์	ครูชำนาญการพิเศษ แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว	ศธภ.๑๑
๒๑	นางชไมพร วัลย์ดาว	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองบัว	ศธภ.๑๑
๒๒	นางสุจิตรา อาบู	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาคา	ศธภ.๑๒
๒๓	นางมยุรี เหลืองสินศิริ	ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย	ศธภ.๑๓

รายชื่อคณะทำงาน
การประชุมชี้แจงและวางแผนการจัดนิทรรศการ
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเจตนา แดงอินทวัฒน์	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูฯ	ที่ปรึกษา
๒	นางชุตินญา หิรัญคุปต์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	ที่ปรึกษา
๓	นางสาวนพมาศ ณะมาชิต	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	หัวหน้าคณะทำงาน
๔	นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕	นางอรรวรรณ วงษ์ประคอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๖	นางสาวณัฐชากานต์ เชียงทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๗	นางสาวธนันดา รังสิกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๘	นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๙	นายบุรชัย ศิริมหาสาคร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ	คณะทำงานและ เลขานุการ

ภาคผนวก

ประกอบด้วย

- หนังสือเชิญประชุม
- รายงานการประชุม
- ภาพกิจกรรมการประชุม
- คำสั่งคณะทำงาน
- ขออนุมัติกิจกรรม
- โครงการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย โทร ๔๐๓๔

ที่ _____ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะทำงาน

ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ ๒๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมผู้ประสานงาน ศธภ. และครูแกนนำคุณภาพ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : เครือข่าย ครูแกนนำคุณภาพ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องอาคารมณฑลสุพรรณ อธิการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นั้น

เพื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประชุมประสานงาน จึงขอเชิญ ท่านประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

(นางชุตินญา หิรัญคุปต์)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย โทร ๔๐๓๔

ที่ _____ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานการประชุม

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย

ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ ๒๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมผู้ประสานงาน ศธภ. และครูแกนนำคุณภาพ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : เครือข่าย ครูแกนนำคุณภาพ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา นั้น

เพื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประชุมประสานงาน เห็นควรเชิญคณะทำงานประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ

จึงเรียนมาเพื่อ

๑. ทราบ
๒. เป็นประธานการประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
๓. ลงนามหนังสือเชิญประชุมต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(นางสาวนพมาศ ณะมาชิต
หัวหน้าคณะทำงาน

ระเบียบวาระการประชุม
การประชุมคณะทำงานประสานงาน ศธภ. และครูแกนนำคุณภาพ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-
-
-
-
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- คำสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ ๒๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมประสานงาน ศธภ. และครูแกนนำคุณภาพ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- การมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ
- กำหนดการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ

รายการ	การปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติ
ก่อนดำเนินการ		
๑. ขออนุมัติกิจกรรม พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย	√	อ.ชุตติญา/อ.นพมาศ/อ.ณัฐชากานต์
๒. หนังสือเชิญประชุม	√	อ.ชุตติญา/อ.นพมาศ/อ.ณัฐชากานต์
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	√	อ.ชุตติญา/อ.นพมาศ
๔. หนังสือเชิญประธานพิธีเปิด		
๕. คำกล่าวรายงานพิธีเปิดและคำกล่าวเปิด		
๖. ยืมเงินอุดหนุนราชการ	√	อ.นพมาศ
๗. เตรียมเอกสาร/วัสดุ/เครื่องพิมพ์ (ตารางอบรม กำหนดการ/เอกสาร/ บัญชีรับรายงานตัว บัญชีลงเวลา/ป้ายตั้งโต๊ะ/ป้ายวิทยากร)	√	อ.ชุตติญา/อ.นพมาศ
๘. เตรียมเอกสารการประชุม	√	อ.ณัฐชากานต์
๙. ประสานงานสถานที่ ที่พัก ห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ป้ายเวที	√	อ.ชุตติญา/อ.นพมาศ/อ.ณัฐชากานต์
๑๐. เบิกอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องฉาย/โน้ตบุ๊ก)		
ระหว่างดำเนินการ		
๑. รับลงทะเบียน/รายงานตัว/ลงเวลา		อ.อรรวรรณ/อ.ศศิ/อ.นพมาศ
๒. ผู้ดำเนินรายการ		อ.ชุตติญา
๓. พิธีกร		อ.บุรชัย
๔. ดูแลอำนวยความสะดวกผู้เข้าประชุม		ทุกคน
๕. เก็บรวบรวมรายงานการเดินทาง/จ่ายเงิน		อ.นพมาศ /อ.ศศิ/อ.ธันนดา
๖. ประสานงานอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		อ.ณัฐชากานต์
๗. จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	x	
๘. จ่ายค่าสถานที่ ห้องพัก อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		อ.นพมาศ
๑๐. รวบรวม/บันทึกข้อมูล		ดร.อรทัย/อ.อรรวรรณ
๑๐. บันทึกภาพ		อ.ธันนดา
หลังดำเนินการ		
๑. หนังสือเชิญประธานพิธีปิด	x	
๒. กล่าวรายงานพิธีปิด	x	
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรม	√	อ.บุรชัย

นางสาวนพมาศ ณะมาชิต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายงานการประชุม

คณะทำงานประสานงาน ศธภ. และครูแกนนำคุณภาพ

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ

ผู้เข้าประชุม

๑. นางชุตินญา หิรัญคุปต์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย ประธาน
๒. นายบุรชัย ศิริมหาสารกร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๓. นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๔. นางอรรรณ วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๕. นางณัฐชากานต์ เชียงทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๖. นางสาวนันทา รังสิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๗. นางสาวนพมาศ ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๘. นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- คำสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ ๒๐๑ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประชุมประสานงาน ศธภ. และครูแกนนำคุณภาพ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

มติที่ประชุม **๔.๑ การมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ**
 ที่ประชุมมีมติยอมรับการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการดังนี้

การมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ

รายการ	การปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติ
ก่อนดำเนินการ		
๑. ขออนุมัติกิจกรรม พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย	✓	อ.ชุตติญา/อ.นพมาศ /อ.ณัฐชากานต์
๒. หนังสือเชิญประชุม	✓	อ.ชุตติญา/อ.นพมาศ /อ.ณัฐชากานต์
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	✓	อ.ชุตติญา/อ.นพมาศ
๔. หนังสือเชิญประธานพิธีเปิด	✓	อ.นพมาศ
๕. คำกล่าวรายงานพิธีเปิดและคำกล่าวเปิด	✓	อ.นพมาศ
๖. ยืมเงินทรองราชการ	✓	อ.นพมาศ
๗. เตรียมเอกสาร/วัสดุ/เครื่องพิมพ์ (ตารางอบรม กำหนดการ/เอกสาร/ บัญชีรับรายงานตัว บัญชีลงเวลา/ป้ายตั้งโต๊ะ/ป้ายวิทยากร)	✓	อ.ชุตติญา/อ.นพมาศ
๘. เตรียมเอกสารการประชุม	✓	อ.ณัฐชากานต์
๙. ประสานงานสถานที่ ที่พัก ห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ป้ายเวที	✓	อ.ชุตติญา/อ.นพมาศ /อ.ณัฐชากานต์
๑๐. เบิกอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (เครื่องฉาย/โน้ตบุ๊ก)	x	
ระหว่างดำเนินการ		
๑. รับลงทะเบียน/รายงานตัว/ลงเวลา		อ.อรรณพ/อ.ศศิ/อ.นพมาศ
๒. ผู้ดำเนินรายการ		อ.ชุตติญา
๓. พิธีกร		อ.บูรชัย
๔. ดูแลอำนวยความสะดวกผู้เข้าประชุม		ทุกคน
๕. เก็บรวบรวมรายงานการเดินทาง/จ่ายเงิน		อ.นพมาศ /อ.ศศิ/อ.ธันนดา
๖. ประสานงานอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		อ.ณัฐชากานต์
๗. จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร	x	
๘. จ่ายค่าสถานที่ ที่พัก อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม		อ.นพมาศ

นางสาวนพมาศ ณะมาชิต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายการ	การปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติ
๑๐. รวบรวม/บันทึกข้อมูล		อ.ชุตติญา/อ.อรรวรรณ/อ.ศศิ
๑๐. บันทึกภาพ		อ.ธันนดา
หลังดำเนินการ		
๑. หนังสือเชิญประธานพิธีปิด	X	
๒. กล่าวรายงานพิธีปิด	X	
๓. รายงานผลการจัดกิจกรรม	✓	อ.บุรชัย

๔.๒ กำหนดการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและจัดกำหนดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานผู้แทน
ศึกษาธิการภาคและครูแกนนำคุณภาพ ดังนี้

กำหนดการ

การประชุมประสานงานผู้แทนศึกษาธิการภาคและครูแกนนำคุณภาพ

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม

พ.ศ. ๒๕๕๘

๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๓๐ น.

๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

ลงทะเบียน/รายงานตัว

กล่าวต้อนรับ (ผอ.สศบศ.)

- ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวคิด

ในการจัดนิทรรศการ

- การโอนเงินงบประมาณและการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการจัดนิทรรศการ

วิเคราะห์สรุป Best Practices

ที่นำมาจัดนิทรรศการ

รับประทานอาหารกลางวัน

ระดมความคิด

- กำหนด วัน เวลาในการจัดนิทรรศการ

- กำหนดรูปแบบในการจัดนิทรรศการ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวนพมาศ ณะมาชิต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๑. ที่ประชุมมอบหมายให้นางสาวนพมาศ ณะมาชิต ดำเนินการจัดทำหนังสือ
เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากว่าต้อนรับ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(นพมาศ ณะมาชิต)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้าผู้บริหารโครงการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางชุตินญา หิรัญคุปต์)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะผู้บริหารโครงการ/คณะทำงาน
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา



นางชุตติญา หิรัญคุปต์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
เป็นประธานการประชุม



ผู้เข้าประชุม

1. นางสาวณัฐชากานต์ เชียงทอง
2. นายบุรชัย ศรีมหาสาคร
3. นางสาวธนินดา รังสีกุล
4. นางสาวอรทัย คักดีสูง
5. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
6. นางสาวศศิ ไทธีสุวรรณ
7. นางสาวนพมาศ ณะมาชิต

บัญชีลงเวลา

การประชุมคณะกรรมการประสานงาน ศธภ. และครูแกนนำคุณภาพ

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เวลามา	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางชุตินญา หิรัญคุปต์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ			
๒	นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ			
๓	นายบุรชัย ศิริมหาสาคร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ			
๔	นางอรรธรณ วังษ์ประคอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ			
๕	นางสาวนพมาศ ณะมาชิต	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ			
๖	นางสาวณัฐชากานต์ เชียงหวอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ			
๗	นางสาวธันนดา รังสิกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ			
๘	นางสาวศศิ โปธิ์สุวรรณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ			

นางสาวนพมาศ ณะมาชิต

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ